

เสริมสร้างพลัง รสทป. พิทักษ์ป่า



เสริมสร้างพลัง รสทป. พิทักษ์ป่า

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เกิดขึ้นเพราะพระราชปณิธานอันแรงกล้าของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรของประเทศ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ ทรงห่วงใย และทรงอุปถัมภ์งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่ โดยทรงมุ่งเน้นให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าหรือใกล้ที่สามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การดำเนินการของราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันรักษาป่า และร่วมกันดูแลพื้นที่ป่าให้คงอยู่ของราษฎรในท้องถิ่นของตนเอง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษาป่า ทั้งนี้เพิ่มเป็นการเสริมสร้างพลังของอาสาสมัครฯ กรมป่าไม้ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ด้านการป้องกันรักษาป่าอย่างมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ2558 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม นี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครฯ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการวางแผนการดำเนินการในการป้องกันรักษาป่าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และพัฒนาความรู้และโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้ทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎระเบียบ และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

ด้านนายสำรอง โสมศรี ประธาน รสทป. ป่าชุมชนภูขวาง ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร กล่าวว่ เสริมว่า เมื่อชุมชนมาเป็นอาสาสมัครฯ ทำให้พวกเรามีรายได้จากการหาของป่าเพิ่มขึ้น อย่าง เห็ดเผาะ ก็ขายได้กิโลกรัมละ 200 บาท นอกจากนี้ยังมีหน่อไม้ แผลง หอย ซึ่งชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ได้ทำงานในเมืองก็มีอาชีพหาของป่า โดยมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้าน นอกจากจะนำไปขายแล้ว บางส่วนชาวบ้านก็นำมาทานเอง ทำให้รายจ่ายลดลง และรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อชาวบ้านเห็นประโยชน์จากป่า ก็หันมาช่วยกันอนุรักษ์ป่า ซึ่งพวกเราเข้าใจแล้วว่าป่าไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หรือเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของพวกเราทุกคน เราจึงช่วยกันปลูกป่าเพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่เพียงแค่ปลูกป่าในพื้นที่เท่านั้น แต่พวกเราปลูกป่าในใจของเราด้วย